

กองช่าง  
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานบริหารงานก่อสร้าง</p> <p><u>กิจกรรม</u> ด้านการบริหารงานก่อสร้าง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>1.การวางแผนการก่อสร้างและสำรวจก่อน ดำเนินการก่อสร้างมีความผิดพลาด เนื่องจาก สถานที่ที่ดำเนินการสำรวจก่อนประมาณราคามี บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การประมาณ ราคามีความผิดพลาดไปจากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ สำรวจ จึงทำให้งานล่าช้า</p> <p>2. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้โครงการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ทั่วถึง</p>	<p>1.จัดทำตารางการทำงานของช่างผู้ ควบคุมงานตามคำสั่ง</p> <p>2. กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ก่อสร้าง อย่างใกล้ชิดและจดบันทึก รายงานการก่อสร้างทุกวัน</p>	<p>1.ขาดการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลความ ต้องการ สาธารณูปโภค และ สาธารณประโยชน์ ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากพื้นที่มีการ เปลี่ยนแปลงจาก ปัจจัยหลายอย่าง</p> <p>2. งบประมาณไม่ เพียงพอ ในการปรับ ปรุงและซ่อมแซม สาธารณูปโภคและ ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง</p>	<p>1.การวางแผนการ ก่อสร้างและสำรวจ ปริมาณการ ก่อสร้างมีความ ผิดพลาด ทำให้การ ตั้งงบประมาณไม่ ครอบคลุม และงาน ล่าช้า</p> <p>2. ข้อจำกัดด้าน งบประมาณทำให้ โครงการแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนไม่ทั่วถึง</p>	<p>1. มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เป็นการ เฉพาะในการ บันทึกข้อมูลการ สำรวจก่อน ดำเนินการ ออกแบบและ ประมาณราคา ให้เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ</p> <p>2. ขอรับการ จัดสรรงบประมาณ จากสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ท่าไทร เพิ่มขึ้นใน กรณีจำเป็นเร่งด่วน</p>	<p style="text-align: center;">กองช่าง</p>

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>ด้านงานผังเมือง</b></p> <p><b>3.กิจกรรม</b></p> <p>การยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือถอน ตัดแปลง ต่อเติมอาคาร</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b></p> <p>1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุม อาคาร พ.ศ.2522 มากยิ่งขึ้น</p> <p>2.เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตตำบล ทำให้งานดำเนินการถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคาร</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>1.ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522</p> <p>2.เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบทำ ให้เสียเวลาในการดำเนินการ</p>	<p>1.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษา ระเบียบฯหนังสือสั่งการจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.จัดทำคู่มือ/แผ่นพับเกี่ยวกับการขอ อนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติม อาคาร แจกสำหรับประชาชนผู้มา ติดต่อ</p>	<p>1.การยื่นขออนุญาตก่อสร้างและหรือถอน ตัดแปลง ต่อเติมอาคารต่างๆยังล่าช้าอยู่</p> <p>2.เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ ครบทำให้เสียเวลาในการดำ เนินการ</p>	<p>1.ผู้ขออนุญาตไม่ทราบ ระเบียบกฎหมายว่าด้วย การขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>2.ผู้ขออนุญาตไม่ทำตาม แบบแปลนที่ขออนุญาต ไว้</p> <p>3.การเตรียมเอกสาร ยื่นขออนุญาตไม่ครบ ทำให้ขั้นตอนการขอ อนุญาตล่าช้า</p>	<p>1.จัดทำคู่มือ/แผ่น พับเกี่ยวกับการ ขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติม เคลื่อนย้าย แจก สำหรับผู้มาติดต่อ</p> <p>2.ให้มีการ ประชาสัมพันธ์สื่อ ต่างๆ</p>	<p>กองช่าง</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

( นายศราวุธ จินาทองไทย )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖